

**THÀNH PHỐ**

# Tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách

Năm 2018, thành phố Thái Bình được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên 500 tỷ đồng. Chỉ tiêu tăng cao cộng với tác động của tình hình lạm phát cùng những bất lợi trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khiến công tác thu NSNN trên địa bàn thành phố khó khăn.



Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Ông Phan Văn Quỳnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết: Năm 2018 là năm khó khăn trong thu NSNN, bao gồm cả tiền sử dụng đất và thuế, phí, tiền sử dụng đất đạt mức thu thấp; một số doanh nghiệp có số thu lớn nhưng năm 2018 cũng có khó khăn nhất định, từ đó đã ít nhiều ảnh hưởng

đến thu NSNN. Mặc dù chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2018 nhưng kết quả thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt được còn thấp. Đến ngày 30/11, tổng thu ước đạt gần 412,4 tỷ đồng, đạt 81% dự toán pháp lệnh, trong đó tiền sử dụng đất 165,2 tỷ đồng, đạt 72% dự toán.

Phường Kỳ Bá là một trong ít địa phương có số thu

ngân sách dự kiến vượt dự toán giao. Năm 2018, tổng thu ước đạt 3,2 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, các chỉ tiêu thu đạt kết quả cao như thuế thu nhập cá nhân từ hộ kinh doanh cá thể, phí môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt... Theo ông Phạm Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường, để hoàn thành dự toán,

phường tích cực triển khai các giải pháp trong quản lý, điều hành ngân sách, tập trung thu ngân sách, khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã triển khai các kế hoạch như kế hoạch thu ngân sách, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế để đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, giảm tình trạng nợ đọng thuế. Cán bộ được giao phụ trách công tác thu thuế thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế để đối chiếu, xác minh thông tin liên quan đến người nộp thuế để có biện pháp thu hồi nợ thuế. Hiện toàn phường có trên 230 hộ trong diện quản lý thu thuế, gần 550 hộ kinh doanh dưới 100 triệu đồng, phường tiếp tục rà soát hộ mới kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Đồng thời, nuôi dưỡng các nguồn thu, khuyến khích các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, mở rộng

quy mô sản xuất, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Để hoàn thành kế hoạch theo dự toán pháp lệnh được giao, những ngày này, cán bộ, nhân viên Chi cục Thuế thành phố đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, trong đó chú trọng các giải pháp như tiếp tục chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách theo đúng tiến độ, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào NSNN. Chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt là chính sách thuế mới bổ sung, sửa đổi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế. Tập trung đơn đốc thu nộp các khoản thuế còn nợ đọng. Áp dụng triệt để các biện pháp cưỡng chế nợ thuế như cưỡng chế thu qua tài khoản ngân hàng, cưỡng

chế hóa đơn không còn sử dụng. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở thu thập thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ, lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để lên kế hoạch kiểm tra; chỉ đạo công tác xử lý hồ sơ khai thuế, nhất là các lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu như vận tải, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, kinh doanh thương mại tổng hợp; kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm về quản lý và sử dụng hóa đơn hàng hóa dịch vụ. Đối với công tác cán bộ, Chi cục Thuế thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn thể cán bộ, nhân viên Chi cục Thuế thành phố làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế kê khai, nộp thuế, hoàn thành nghĩa vụ của mình.

**MINH NGUYỄN**



Hộ kinh doanh Đào Thế Hiển, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) luôn chấp hành nghiêm nghĩa vụ thuế.

**ĐÔNG KINH**

# Giàu lên từ nghề

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã mang lại diện mạo mới cho nhiều làng quê, không chỉ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp mà những làng mộc, làng xây dựng, làng may... xuất hiện ngày càng nhiều, giúp người dân nông thôn vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Đông Kinh (Đông Hưng) là một trong những xã như thế.

12 năm liên tục với nghề may, khi thì đồng phục học sinh, khi thì quần áo bảo hộ lao động... và bây giờ là may gia công xuất khẩu, dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng gia đình anh Trần Quang Tường ở thôn Kinh Nậu chưa bao giờ nản chí mà quyết tâm làm giàu từ nghề may trên mảnh đất quê hương. Nhờ chịu khó học hỏi, tìm tòi nên đến nay gia đình anh đã mở được 1 xưởng may gia công áo khoác cho các đối tác xuất khẩu sang Hàn

Quốc, Italia..., thu hút gần 300 lao động với thu nhập từ 4 - 12 triệu đồng/người/tháng. Anh Tường cho biết, năm 2017 gia đình anh đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng. Lúc đầu có 2 - 3 người làm, khó khăn từ vốn đến kinh nghiệm nhưng vì phát triển dần dần, đến nay một ngày sản xuất được 5.000 sản phẩm. Công nhân thu nhập theo sản phẩm và được bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Xưởng may của gia đình anh đã giúp nhiều người dân trong xã có việc làm ổn định, trong đó có cả người già và người khuyết tật. Chị Hoàng Thị Ngọc, một trong những công nhân làm việc lâu năm tại xưởng chia sẻ: Thu nhập của tôi hiện tại được 11 triệu đồng/tháng. Môi trường làm việc rất thoải mái. Hàng tháng anh Tường trả lương, có khi, ăn uống, chế độ thai sản đều đầy đủ.

Trên địa bàn xã Đông Kinh có 4 xưởng may gia công, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Điều đáng nói ở đây là chủ các xưởng may đều là những người rất trẻ tuổi, năng động và hoạt bát. Dù mới đi vào hoạt động từ đầu năm đến nay nhưng xưởng may gia công Khánh Ly ở thôn Kinh Hào đã thu hút 60 lao động địa phương, thu nhập từ 4 - 8 triệu đồng/người/tháng. Chị Bùi Thị Miến, chủ xưởng may cho biết: Trước tôi cũng đi làm công nhân, về nhà tổ chức gia công ban đầu có vài máy, dần dần công nhân đông lên, tạo điều kiện cho mọi người và cũng muốn phát triển kinh tế gia đình nên tôi mở xưởng. Khi bà con có việc làm ổn định sẽ thoát khỏi cảnh đồng ruộng vất vả.

Xã Đông Kinh hiện có 27 nghề như dệt chiếu, xe day, may mặc, chế biến lương thực, cơ khí, xây dựng... Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch



Xưởng may của gia đình anh Trần Quang Tường tạo việc làm cho gần 300 lao động.

UBND xã cho biết: Hiện tại, địa phương có 1.000 lao động làm nghề thủ công nghiệp, riêng nghề may thu hút 500 lao động. Để tiếp tục duy trì và phát triển nghề thủ công nghiệp, xã có nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tiếp tục tạo điều kiện vay vốn; các đoàn thể tin cậy, ủy thác các nguồn vốn chính sách cho các tổ chức, cá

nhân vay đầu tư sản xuất. Địa phương cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, dạy nghề cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện tốt quy hoạch và sử dụng đất đai để tạo điều kiện cho các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp mở rộng và phát triển sản xuất.

Đường vào Đông Kinh hôm nay đã được trải nhựa đến từng xóm, diện mạo nông thôn khởi sắc. Kết quả ấy có phần đóng góp không nhỏ của chủ trương và các giải pháp phát triển nghề và làng nghề của cấp ủy, chính quyền xã.

**THU THỦY**  
(Đài TTTT Đông Hưng)

# Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành làm kinh tế giỏi

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, rất nhiều cựu chiến binh đã vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Một trong những điển hình tiêu biểu là cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành, thôn Thượng Hộ Trung, xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành cho biết: Sau những tháng ngày rèn luyện trong quân đội, năm 1985, tôi xuất ngũ trở về địa phương. Thời gian đầu mới xây dựng gia

đình, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, vợ chồng không có đất, không có vốn. Với bản chất của người lính, không nản lòng và không cam chịu đối nghèo, vợ chồng tôi đã tận dụng phần đất đai ít ỏi cha ông để lại trồng cây, đào ao nuôi cá, gây dựng kinh tế gia đình.

Đến năm 1997, nhận thấy mô hình nuôi ba ba đem lại hiệu quả, ông Thành đã dùng toàn bộ vốn liếng tích góp được khoảng gần 100 triệu đồng để xây bể, mua con giống nuôi ba ba. Từ sự chịu khó, lao động cần cù, vượt qua bao khó khăn, thách thức, ông đã thành công trong phát triển kinh tế gia đình. Để tiếp tục phát triển kinh

tế, ông còn nấu rượu, xây dựng thêm hàng chục gian chuồng để chăn nuôi lợn. Vào lúc cao điểm, tổng đàn lợn lên tới 150 con. Hàng năm, sau khi trừ các chi phí, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành có thu nhập hơn 300 triệu đồng. Điều kiện kinh tế ổn định giúp vợ chồng ông trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay một cháu đã tốt nghiệp đại học và đi làm, cháu thứ hai đang du học Nhật Bản.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ: Để có được thành quả như ngày hôm nay, trước hết bản thân phải cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất. Sau đó, phải biết nuôi con gì cho phù hợp với khả năng của mình. Đặc biệt, phải biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Không chỉ là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và giúp đỡ bà con, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, ông đã giúp 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Trong các hoạt động từ thiện, ông luôn là người đóng góp tiền ở mức cao nhất. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông

thôn mới ở địa phương, ông đã trực tiếp tham gia gần 20 ngày công, đóng góp, ủng hộ 1,5 triệu đồng, góp phần cổ vũ hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành bộc bạch: Phát triển kinh tế gia đình không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà phải giúp đỡ những bà con, đồng chí gặp khó khăn để họ có thể vươn lên làm giàu, như vậy quê hương, đất nước mới ngày càng giàu đẹp.

Ông Bùi Công Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Lý cho biết: Nói đến cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành làm kinh tế giỏi tại địa phương ai cũng thần phục. Với tinh

thần lao động cần cù, biết đến huyện tác giấy khen đã giúp ông trở thành điển hình sản xuất giỏi của địa phương. Hàng năm ông

luôn được các cấp hội từ xã đến huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích trong lao động sản xuất và công tác xã hội. Cựu chiến binh

Nguyễn Ngọc Thành xứng đáng là tấm gương làm kinh tế giỏi để mọi người học tập.

**THU TRANG**



Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thành là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương.

## Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12

### Nhiều trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12 quy định hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đến khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi...

### Miễn học phí với trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn

Có hiệu lực từ ngày 1/12, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP nêu rõ, ngoài 15 trường hợp đã được miễn học phí theo quy định trước đây thì từ năm học 2018 - 2019 (tức từ ngày 1/9/2018), Nhà nước miễn học phí đối với trẻ học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ thương tật ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo...

### Học viên lái xe được đào tạo trên thiết bị mô phỏng

Theo Nghị định số 138 sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe có hiệu lực từ tháng 1/12, phòng học lái xe phải được trang bị phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy như băng đĩa, đèn chiếu; có hình hoặc tranh vẽ mô tả thao tác lái xe cơ bản như điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng; có xe được kê kích bảo đảm an toàn để tập số nguội, số nóng và có thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe...

Ngoài ra, văn bản cũng quy định tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe, như phải đáp ứng tiêu chuẩn với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp về giáo dục nghề nghiệp. Giáo viên dạy lý thuyết phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, ở các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô...

### Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, từ năm 2018 - 2021 có 91.000 lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu theo cách tính mới.

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/12 quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng như sau: mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu.

Nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH. Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018-2021 và số người có từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng BHXH là khoảng 91.000, gồm 20.500 người nghỉ hưu vào năm 2018; 22.000 người vào năm 2019; 23.500 người vào năm 2020 và 25.100 người vào năm 2021.

### Cấm hợp kết hợp tham quan, nghỉ mát

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/12 quy định chế độ hợp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó có 5 trường hợp không được tổ chức cuộc họp.

Đó là cuộc họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết; họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp; họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở; họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(theo vnexpress.net)